



# Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : [aphancao@videotron.ca](mailto:aphancao@videotron.ca)

WEB: [WWW.VOVIWEB.ORG](http://WWW.VOVIWEB.ORG)

Số 488

ngày 13 tháng 11 năm 2004

Tờ báo hàng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

## *Phân Minh*

*Phân minh hành triễn cùng chung tiến  
Hạnh đức tràn đầy tự tiến xuyên  
Tinh người qui một tâm thân tiến  
Giải chấp phá mê hưởng muôn bề*

*Kính bái,*

*Vĩ Kiên*

## **Mục Bé Tám từ 04/09/04 đến 10/09/04**

Copyright 2004 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thưa các bạn,

**Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận.** Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

**Bé Tám**

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Muốn nhịn nhục thì phải làm sao?
- 2) Không là sao?
- 3) Đầu óc trống không là sao?
- 4) Tại sao chẳng có gì phải lo?
- 5) Nguyên do sự lo âu do đâu hình thành?
- 6) Tại sao tâm động?
- 7) Tại sao rước ngoại cảnh quá nhiều?

<p><b>1) Hawaii, 04-09-04 3: 30 AM</b>  <i>Hỏi: Muốn nhịn nhục thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa muốn nhịn nhục thì phải hướng về không</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Nhịn nhục tự hướng về chơn không  Thương yêu tha thứ đều là một  Thành tâm tận độ tự hành đạt  Chuyển hoá tâm tu tự giải mù</i></p>	<p><b>2) Hawaii, 05-09-04 4: 35 AM</b>  <i>Hỏi: Không là sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa không là khoảng trống</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Chơn không là chẳng còn chi lo  Thức giác tâm tu mới tự do  Đời đạo song hành qui một mối  Thành tâm tu luyện khởi thăm dò</i></p>
<p><b>3) Las Vegas, 06-09-04 7:05 AM</b>  <i>Hỏi: Đầu óc trống không là sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa đầu óc trống không là chẳng có gì phải lo</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Không lo vẫn tiến hướng về không  Giải mê phá chấp vẫn gieo mầm  Đạo đời tương hội chẳng còn mong  Tưởng niệm Trời cao ở giới không</i></p>	<p><b>4) Las Vegas, 07-09-04 6: 00 AM</b>  <i>Hỏi: Tại sao chẳng có gì phải lo?</i></p> <p>Đáp: Thưa chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai không thu hút ngoại cảnh thì chẳng có gì phải lo</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Tâm thân tự ổn chẳng lo âu  Tiến hóa thâm sâu tự giải sầu  Trí tuệ phân minh đường chánh đạo  Giải phần mê chấp tự tâm vào</i></p>
<p><b>5) Las Vegas, 08-09-04 8: 40 AM</b>  <i>Hỏi: Nguyên do sự lo âu do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp: Thưa nguyên do của sự lo âu do sự tham muốn hình thành</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Nguyên vọng tham lam tự cấu thành  Tham lam vọng động càng thêm động  Sửa mình tự giác hợp ngoài trong  Chuyển hóa vô cùng chẳng ước mong</i></p>	<p><b>6) Las Vegas, 09-09-04 6: 43 AM</b>  <i>Hỏi: Tại sao tâm động?</i></p> <p>Đáp: Thưa tại rước ngoại cảnh quá nhiều</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Động là quên cả tâm thân mình  Khổ cảnh triền miên lại cảm phiền  Biến chuyển vô cùng thân ý nghiệp  Thành tâm hướng thượng mới an yên</i></p>
<p><b>7) Las Vegas 10-09-04 8: 32 AM</b>  <i>Hỏi: Tại sao rước ngoại cảnh quá nhiều?</i></p> <p>Đáp: Thưa tại vì thích thị phi</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Mê đời thích tạo thị phi động  Khó khổ do tâm tự giải lầm  Thắc mắc chính mình không giải được  Mê lầm tự đắc tự sai lầm</i></p>	

---

## TRÍCH BẢNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

---

### CÒN TRỜI, CÒN ĐẤT, TA CÒN THÁI BÌNH



Nhiều người không hiểu nói: “Tại sao lộn xộn vậy mà ông nói vậy?” Không phải đâu, bạn thấy bom nguyên tử liệng cái “đùng” chứ ông Trời vẫn còn nguyên. Bạn chơi với ông Trời thì chắc chắn bạn cũng vẫn còn nguyên, còn bạn chơi với mặt đất thì chắc nó phải lở lói, rồi nó cũng lại hồi sinh chứ không có mất đâu. Mảnh đất của chúng ta là một cái chỗ thí nghiệm đầy đủ cho tất cả mọi người chứng minh, bao nhiêu súng ống đổ trên mảnh đất eo hẹp này nhưng mà cây cỏ vẫn tái sinh, cảnh trời vẫn sáng rực. Chỉ có tâm người tằm tối rồi nói bậy đó thôi.

Thật ra chúng ta đi đứng hòa đồng với Trời Đất thì chúng ta không thấy có gì đáng sợ, chúng ta đi trong cái chân chánh thì đi tới cái trường sanh. Chúng ta phải lật ngay cái khởi điểm ở ngày nay để ngày mai chúng ta hưởng, chứ đừng có chệnh mảng mà mất thì giờ, rồi càng ngày càng hoang mang, càng ngày càng chậm tiến, từ kiếp này đến kiếp kia, sống trong sự đau khổ mà thôi.

---

#### Thông báo về khóa chung thiên 2004-2005 tại Nam California

---

Ban Tổ Chức (BTC) Khóa Chung Thiên (KCT) tại Nam California xin thông báo đến các bạn đạo ngày 15/11/2004 là ngày hạn chót đóng tiền đợt cuối, những bạn đạo nào chưa đóng tiền xin đóng dùm để BTC có đủ phương tiện để hoàn tất công việc.

Năm nay vì lý do kỹ thuật, hội trường thiên ca tương đối nhỏ, nên số ghế VIP và đồng hạng đã hết. Những bạn đạo nào đã vào hội viên của VIP thiên ca mà không đi được xin cho BTC biết để nhường vé lại cho người khác. Các bạn có thể tặng cho thân hữu của mình, ủng hộ lại cho thiên ca, hoặc để dành vé VIP lại cho năm sau. Mọi thay đổi xin liên lạc với BTC trước ngày 31/11/2004, sau thời hạn này vé không sử dụng sẽ không còn hiệu lực nữa. Mọi liên lạc xin e-mail cho [vovimedia@yahoo.com](mailto:vovimedia@yahoo.com) hoặc gọi số điện thoại **1(866)FOR-VOVI**.

Các hàng ghế còn lại hạng nhất \$60 và hạng nhì \$40, xin quý bạn tiếp tục ủng hộ mua hoặc tặng cho thân hữu. Xin quý bạn đặt vé với chị Kim Anh e-mail theo địa chỉ [anguyen30003@yahoo.com](mailto:anguyen30003@yahoo.com) (xin cáo lỗi cùng các bạn e-mail của KimAnh trong tuần báo PTDN tuần rồi số 487 không đúng, xin các bạn sửa lại như e-mail trên).

Sau đây BTC xin đăng danh sách các trưởng ban lo về công việc điều hành của KCT những bạn đạo nào muốn tiếp tay cho KCT được chu đáo và thành công hơn xin vui lòng ghi danh tham gia vào các ban có trách nhiệm như sau:

1. Ban lo về tu học:
2. Ban âm thực: Hồ Mỹ Hằng; [tay\\_thi66@yahoo.com](mailto:tay_thi66@yahoo.com); tel:714-721-0931
3. Ban văn nghệ: Tôn nữ lương Thu; [Thuton@yahoo.com](mailto:Thuton@yahoo.com); 408-656-5402
4. Ban tiếp tân: Tuyết Phương; [otsomni@aol.com](mailto:otsomni@aol.com); 949-285-7196
5. Ban chuyên vận: Dương Tùng; [Tung\\_lax008@yahoo.com](mailto:Tung_lax008@yahoo.com); 714-715-5635
6. Ban Trật tự: Huỳnh Lộc; [Huynhloc007@yahoo.com](mailto:Huynhloc007@yahoo.com); 714-757-5672
7. Ban thông dịch: Porter KimAnh; [Kimannporter@bcglobal.net](mailto:Kimannporter@bcglobal.net); 408-956-8236

Xin thành thật cảm ơn sự đóng góp của các bạn đạo.

**Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California và  
Vô Vi multimedia Communication, kính bái**

**TB: Để dễ dàng cho BTC mọi thư từ liên lạc xin dùng font unicode.**

---

## THƠ

---

### Thầy Tôi

Ơn Thầy thương truyền trao pháp lý  
Dạy chúng con đời đạo song tu  
Xóa bỏ đi tham dục sân mù  
Cầu đạo phải xả thân mới tiến

Pháp huyền bí, năng tu ráng luyện  
Chuyên pháp luân, gạn đục lắng trong  
Lục tự chuyên cần niệm hết lòng  
tưởng trời nhớ phật, mới mong tỏ tường

Qui tam giới, rõ thông mọi lẽ  
Đường đi lên, cứu khiêu tỏ phân  
Thở sâu, hít nhẹ chuyên cần  
Nhìn ngay mắt phật, "sao" dần hiện ra

Thường niệm lục tự di đà  
Hột châu tô rạng, chan hòa yêu thương

Vườn hạnh Thầy, tràn đầy cây trái  
Thầy vun trồng, chăm sóc đêm ngày  
Cây thơm trái ngọt mừng thay  
Quả sâu trái đắng, Thầy hay khóc thầm

Công ơn Thầy, phát hành băng giảng  
Dạy công phu, mở khóa tu thiền  
Hồi âm, vắn đạo, khắp miền  
Thiền ca, đại hội, khuyên Trò ráng tu

Huynh Đệ con, ngụ trong tam giới  
Nhận bài thi, lành-dữ-nghiệp-duyên  
Căn cơ trình độ hiện tiền  
Phân ra thanh trược, triền miên trả bài

Làm sao báo đáp ơn dày  
Ân sâu, nghĩa nặng, tình Thầy khó quên  
Thầy thương theo dõi từng đêm  
Thực hành chơn pháp, giữ bên lòng Con  
Dù cho sóng cạn, đá mòn  
Một lòng, một dạ, giữ tròn phận tu.

Kính  
Minh Sang

### LỬA THIÊN

Hãy nhóm trong ta ngọn lửa thiên  
Đốt cháy căn trần khỏi đảo điên  
Trần gian thử thách người tu sĩ  
Cứu khổ ban vui hết não phiền  
Qua cơn sóng dữ lòng bình lặng  
Thấy rõ điều hay dỡ sửa liền  
Trong thân vạn chúng còn tăm tối  
Thăm họa triền miên khắp các miền  
Hành trình Xứ Phật vô cùng tiến  
Giải tỏa tâm trần đảo cảnh thiên.

NGUYỄN HIỀN  
(Dĩ An, 25-07-2004)

=====

### TỰ SỬA

Pháp Lý Vô Vi tự sửa mình  
Chớ có xưng Thầy dễ bị khinh  
Thường lo Niệm Phật khai tâm trí  
Cảm hóa nơn sanh phải chí tình  
Bản thân bất độ hà thân độ  
Thuỷ hỏa tương đồng Đạo mới mình  
Vui hòa nhện nhục nào thua lỗ  
Dũng chí kiên trì tạo Điển Hình.

NGUYỄN HIỀN  
(DĨ AN, 25-07-2004)

=====

### THẤT TÌNH TỔN TÂM

THẤT TÌNH THÌ TẠO TỔN TÂM THÂN  
THẤT THỂ THẤT THA TẠI THỂ TRẦN  
THẤT TÁN TỬ TRƯỜNG THẬU TÁN TRƯỚC  
THẤT THU THANH TỊNH TỔN THƯƠNG THÂN  
THẤT THƯỜNG TOAN TÍNH TÀN TÂM TRÍ  
THẤT THOÁT TÁN TỬ THIẾU THIÊN TÂN  
THẤT THỂ THỨC TÂM THIÊN TỰ THOÁT  
THẤT TRÙNG TRỪ TRIỆT - TIẾN THIÊN TĂNG.

THIÊN TÂM.  
(TĐ. PHÚ-NHUẬN, 03-08-2004)

---

## HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

---

Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho thân mẫu của Văn Phú Cường là bà cụ Huỳnh thị Lưu sanh 1925 đã qui tiên vào 8 :00 sáng Nov 6, 2004 nhằm ngày 24 tháng 9 âm lịch được sớm siêu thăng tịnh độ, hưởng thọ 79 tuổi.

Thiền đường Linh Tâm Calgary, AB Canada

Thành thật cảm ơn

---

## BẠN ĐẠO VIẾT

---

### ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ THỨ 23 HẠ UY DI TÌNH TRỜI TẬN ĐỘ (tiếp theo kỳ 4)

Muốn biết đến cơ đồ tâm linh của Thượng Đế sau này sẽ về đâu và cho ai?. Trước hết phải hiểu như vậy. Là Ông Thượng Đế, Ngài không có hẹp hòi đâu. Ngài giao cho một cái là khóc ròng luôn, chứ không phải là Ngài không giao đâu mà hỏi. Để tôi tiết lộ bí mật cho. Ngài giao cho mình chứ Ngài giao cho ai mà đi hỏi tùm lum. Giao cho mình là giao cái gì ?. Là cô Vía. Cô Vía là bà vợ trong bụng của mình đây. Nội mà bà ghen một cái thì cũng thấy cha luôn chứ đừng có nói cái gì khác, mình lo cho bà cũng không xong chứ đừng có nói là mình lo cho cơ đồ Thượng Đế. Bà Vía của mình mà la bệnh một cái, thiếu một cái thì cũng thấy cha mình luôn. Đó là đối với phái nam. Cơ đồ tâm linh của Thượng Đế giao cho bà Vía mà còn không biết, biết chi chuyện bên ngoài. Nên người ta nói “**Nhất vợ nhì Trời**” là vậy.

*Vợ mình là nhất thế gian  
Thứ hai mới tới Ông Trời đứng sau  
Không tin thì hỏi Ông Trời  
Ông Trời cũng nói như lời thế gian*

Còn phái nữ. Ông Thượng Đế giao cho ông Vía là chồng ở trong bụng của mình. Gọi là “**Chồng chúa vợ tôi**”. Nội cái nước ông đòi một bữa cơm mà ba món. Một món canh, một món chiên, một món kho là mình cũng muốn điên luôn. Chứ ở đó mà nói Thượng Đế không giao cho cơ đồ. Chồng của mình là chúa thượng đó mà không biết, không lo. Cứ đứng đó nói om xòm.

*Chồng mình là chúa càn khôn  
Không lo phụng sự cơ đồ tổ tiên  
Thiên niên mới có ngày này  
Mình không học hỏi biết đâu thiên đàng*

Thiên đàng không những, tấu những điệp khúc du dương trầm bổng. Mà thiên đàng ở cõi thanh cao cũng tấu được luôn những điệp khúc du dương rộn người như “**thấy cha luôn**”. Như ở bên trên con đã viết. Tại sau! Những người biết về chơn lý mà nói văn từ, văn chương “**thấy cha luôn**” nghe sau mà thô lỗ. Dạ thưa thô lỗ mà không thô lỗ. Vì người ta diễn được hai mặt của chơn lý khác hơn những triết gia đời. Thô lỗ là đối với người còn chấp mê hình tướng. Còn người không chấp mê hình tướng họ nghe qua thì đã lỗ tai luôn. Bởi vì những triết gia đời mình nghe qua rồi họ sợ mất địa vị nên không dám dùng, không dám nói và họ còn kẹt trong văn chương đóng khố. Mà những người đã thông về chơn lý, giải thoát thì người này dám nói. Nói mà đúng với thực trạng của người tu mà còn tánh tò mò, thì không có sợ mình nói sai. Nên nói cái gì cũng được. Còn nói mà không đúng hình thức thì lộng ngôn tùm lum. Vì chơn lý chứng minh quá hiện thực trong đời sống nó là có. Nếu mà không dám nói lên sự thật ở ngoài đời có thiệt là bà Vía ghen là “**thấy cha luôn**” nó là như vậy. Thì người ta chỉ tưởng chơn lý có một mặt ở cõi thanh cao mà thôi. Mà không dè chơn lý nó cũng có cái phần giá trị nặng trước và thông cảm nội tâm nội tạng người nghe, sau mà nó đã. Có người nói, cũng đồng một câu “**Thấy cha luôn**” sau mà nghe nặng trước. Cũng có người nói “**Thấy cha luôn**” trong một thể cách tự nhiên. Thì người ta thấy nó duyên dáng dễ thương đàng hoàn. Nói để cho người thức tâm, chứ không phải nói mà dè bẹp không ý nghĩa. Chơn lý tùy nơi mà dùng, tùy nơi mà nói, nói đúng khía cạnh của cuộc đời thì nói. Chứ không phải gặp đâu cũng nói. Hiện tại thì những triết gia đời, ít có ai nói chơn lý “**thấy cha luôn**” tron tru và dụ dụng như là Vô Vi.

*Tron tru thẳng rắng đủ bề  
Là ơn Thầy đức Thầy trui đủ bề  
Bề nào cũng đẹp cũng thanh*

*Khiến con bái phục đức ân của Thầy*

Rồi Ông Thượng Đế giao cho mình là cái xác thân này nữa. Xác thân mình là Xá Vệ Quốc. Là một tiểu vũ trụ lớn cũng bằng Ông Trời luôn mà mình không biết xử dụng. Nay mai này nó bệnh là thấy Mồ luôn. Thấy Mồ có nghĩa là thấy Mồ Mả đó. Việc của mình mà mình không lo, không giữ, mà đi lo việc của Ông Trời. Đã là Ông Trời bộ Ông Trời không biết lo sau. Mà đi hỏi tùm lum. Người mà đi hỏi tức nhiên là không có tu. Còn người thực tâm tu thì không có hỏi. Tại sau! Tại gì họ thông rồi nên không có hỏi. Còn muốn biết cao hơn nữa. Tu xuất hồn lên trên Thiên Cung coi trong bản “ **Phong Thần** “ thì sẽ biết.

*Bắt thang lên hỏi Ông Trời  
Con đây muốn biết cơ đồ tâm linh  
Sinh ra vạn vật hữu tình  
Chính con cũng có cơ đồ Cha ban*

Còn muốn biết Ông Thượng Đế làm cái gì ?. Để con tiết lộ luôn cho biết Ngài làm cái gì. Bởi vì con ở sát bên Ngài nên con biết. Như Đức Thầy của mình đây. Ngài cực lắm, cực đến nỗi mà con không dám nói, không dám diễn tả luôn. Mình nghe qua hai chữ “ **Cực lắm** “. Mình hình dung không nổi đâu. Để con diễn tả luôn cho rồi, chứ nói tổng quát nôm na hoài khó mà biết Ngài cực lắm, mà cực làm sau ?. Người đời muốn biết sự thật chơn lý mà!

*Người đời muốn biết lý chơn  
Con đây tấu khúc thiên tình ai oan  
Cha đang ngâm khúc tuyết tình  
Con đây sẽ nói cực hình Cha mang*

Dạ Thưa Ngài **cực còn hơn** con chó. Chứ Ngài không có sướng cái gì đâu mà ham. Ráng tu lên tới đây thì mới thấy Ngài, mới hiểu Ngài làm cái gì. Ăn cũng bị chưởi, ngủ bị hành, đi cũng bị nói, mặc cũng bị la. Thậm chí lo cho nó từng li từng tí, trong miệng ăn giặc ngũ mà bị chưởi liên hồi. Ngài làm cũng giống như người mọi, Ngài sống cũng giống như người điên. Người ta sai như giặc, người ta hành như điên. Đúng ra cái phần này con không có nói ra mạnh ai nấy hiểu. Con có thể ngồi im mà tận hưởng những điều gì mình được sung sướng như ngày hôm nay, không bị phiền toái, không bị nhưc đầu nhưc óc.

*Nhức đầu nhưc óc nhưc tim  
Tại vì hiểu biết những điều lý chơn  
Đem ra cống hiến người đời  
Khiến cho thiên hạ phụ phàn lý chơn*

Tôi nói Ngài **cực hơn** con chó. Đừng có hiểu lầm và đọc ba chớp ba nháng nói là tôi nói Ngài giống như chó. Hai cái khác nhau xa. Nên tôi phải viết ra rõ ràng. Tránh trường hợp người đời nói sấu tôi mạ báng Ông Trời. Tại sau! Tôi lại thí dụ con chó mà không phải là con trâu hay con bò. Nếu mà tôi thí dụ Ngài cực hơn con trâu hay con bò thì Ông Thượng Đế cực thua con chó hay sau! Thì đâu phải là Thượng Đế. Và nếu tôi thí dụ con trâu hay con bò thì tôi không hiểu vì Ngài hết. Nên tôi kiếm con nào mà tẻ nhạt nhưc thì tôi nói như là con chó. Nhưng mà sự thật Ngài là vậy đó. Bởi vì tẻ nhạt cũng là Ngài, mà vĩ đại nhất cũng là Ngài.

*Siêu sinh vạn vật hữu tình  
Siêu minh tâm thức thức tâm thực hành  
Thực hành nguyên lý tự minh  
Siêu linh cảm ứng siêu tình không gian*

Nhưng mà người biết, người hiểu như con mà không nói cũng phải bị tội. Vì sự thật phải được phơi bày giữa cộng chúng những điều gì mình thấy mình nghe mình hiểu. Không lẽ mình thấy Cha mình như vậy mà nhân tâm làm thỉnh đề cho Ngài cực khổ. Nên con nói ra những điều mà các bác các bạn đạo thấy nó có hơi sỗ sàng và cộc lốc như là lộng ngôn vậy. Nhưng mà xét kĩ, cộc mà không cộc, sỗ

sàng mà không sờ sàng, lộng ngôn mà không lộng ngôn. Vì con nhìn thấy sự thật, nói ra đúng chơn lý những điều gì con thấy. Không có nịnh bợ hay tung bốc một cái gì. Không lẽ Ông Trời lại bắt tội những đứa nào thấy được sự thật là Ông Trời làm cực hơn chó hay sau. Để chứng minh chơn lý cũng là trực mà trực đúng chỗ thì không có tội. Như Ngài Đạt Ma Lão Tổ nói Ông Trời là đồng phân và Ngài cũng hiểu đồng phân cũng là Ông Trời luôn. Vì hằng ngày mọi người đang ăn phân của Ông Trời mà không hay. Còn Ngài Đạt Ma Lão Tổ biết mà nói, thì không có tội. Còn người nào không biết mà lợi dụng lời nói trên thì hãy coi chừng thận trọng.

Thấy được những cảnh cực khổ như vậy. Con không đành làm thinh. Nên con tình nguyện hi sinh làm những gì mà con làm được và nói ra những điều gì con nhận được để giúp Đức Thầy và các cô bác thì con sẽ làm. Nếu cô bác nào sau này thấy Đức Thầy quá cực mà không tiện hỏi những việc gì mình cần. Nếu không chê con, hoặc coi con là con cháu của các bác để dễ hỏi hơn thì cứ hỏi. Nếu tiện việc thì con sẽ cố gắng trả lời bằng thư dùm những điều gì con biết trong phạm vi khả năng của con. Không lẽ Đức Thầy 82, 83, 84, 85,....103 tuổi, mà mỗi ngày phải đọc cả chồng thư và viết thư trả lời từng chữ. Mà thư nào thư nấy toàn là hỏi điếu không hà. Mà Đức Thầy chuyển điếu thẳng vào tôi rồi. Nếu mà tôi không được chuyển điếu của Đức Thầy, thì tôi không dám và không có khả năng viết những lời này đâu. Bài này tôi viết toàn là điếu không đó. Không tin thì bạn đạo nào cứ thử viết như tôi viết, coi có giống hôn.

Còn bạn đạo nào thấy Đức Thầy cực quá cũng muốn làm những việc thiện như tôi. Thì mình tự nguyện ghi danh lên cùng nhau hợp tác giúp Đức Thầy một tay cũng là điều tốt cho chung.

Qua đến ngày thứ sáu, buổi sáng thì chung thiền niệm Phật. Sau đó thì Đức Thầy ban huấn từ bế mạc đại hội, chúc các bạn lên đường vui vẻ đi cũng như về. Và Đức Thầy cũng ban luôn Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ sau năm 2005 sẽ tổ chức tại Úc Châu với chủ đề “ **Quang Minh Tự Thức** “ Ngày đến thì lâu, ngày về sau lẹ quá. Chúc các bác, các cô, các anh chị bạn đạo gặp nhiều điều may trên bước đường tu học. Hẹn gặp lại năm sau.

*Bảy ngày vui vẻ cùng nhau  
Sau như cơn gió thoảng qua sau thuyền  
Lung linh sóng nước gặp gềnh  
Thuyền đưa ta tới cửa Trời tự do*

*Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn  
Nam Mô A Di Đà Phật  
Nam Mô Vô Kiên Phật  
Vạn Vật Thái Bình*

*Kính bái  
**Lê Thành Lợi**  
Đan Mạch, Ngày 29/09/2004*

Địa chỉ liên lạc  
**Le Thanh Loi**  
Laerkeparken, 62,1.th  
5240. Odense. Nø  
Denmark